

# ตายละวา! คะแนน คสช. 'เหนียว' 7 เดือนยังไม่หลุด 8 เต็ม 10



## บทความพิเศษ

นางนุช สิงหเดชะ

**ดู** ลิตโพลล์ ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เผยแพร่โพลรอบล่าสุดส่งท้ายปี 2557 เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของ คสช. ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งควมตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี นั้นน่ามีความน่าสนใจและน่าแปลกใจไปพร้อมกัน เพราะคะแนนของ คสช. ยังเหนียว ไม่หลุดจาก 8 เต็ม 10 เลย ทั้งที่ผ่านไปมา 7 เดือนแล้ว

โพลนี้สำรวจจากความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,788 คน ทุกภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2557 เกี่ยวกับผลงานของ คสช. ในโอกาสครบ 7 เดือน

โดยในภาพรวมประชาชนเห็นว่า คสช. ยังมุ่งมั่นเอาใจจริงเอาใจในการทำงานโดยเฉพาะการปราบปรามทุจริต

ประชาชนเห็นว่าจุดเด่นอันดับ 1 ก็คือ คสช. ทำงานด้วยตนเอง รู้ และเข้าใจปัญหา

อันดับ 2 มีการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

อันดับ 3 คสช. เน้นแก้ปัญหาของประชาชนเป็นหลัก ต้องการคืนความสุขให้ประชาชน

หากจัดระดับความพอใจ พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 55.54 บอกว่าค่อนข้างพึงพอใจเพราะ คสช. ทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับปัญหาการคอร์รัปชันของประชาชน ตลอดจนมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุน ร้อยละ 34.9 บอกว่าพึงพอใจมาก เพราะตั้งใจทำงาน มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ลดราคาน้ำมัน ปราบทุจริตคอร์รัปชัน

มีเพียงร้อยละ 7.05 บอกว่าไม่ค่อยพึงพอใจ เพราะยังมีความขัดแย้งในสังคม แก้ปัญหาสำคัญไม่ได้เช่นราคายางพาราตกต่ำ ปัญหาไฟ

ร้อยละ 2.51 ไม่พึงพอใจเลย เพราะมีกฎอัยการศึก จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชน

โพลบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนน (เต็ม 10) ที่ประชาชนให้กับ คสช. เดือนที่ 1-7 เป็นดังนี้ เดือนแรกได้ 8.82 คะแนนเดือนที่ 2 ได้คะแนน 8.87 เดือนที่ 3 ได้คะแนน 8.80 เดือนที่ 4 ได้ 8.57 เดือนที่ 5 ได้ 8.52 เดือนที่ 6 ได้ 8.49 และเดือนที่ 7 ได้ 8.20 คะแนน

**ดู** จากคะแนนตามนี้ เท่ากับว่า คสช. สามารถรักษาคะแนนได้อย่างเหนียวแน่นมาก คือไม่หลุดจาก 8 เลย แม้จะผ่านมา 7 เดือนแล้วก็ตาม

ถ้าเป็นภาษานักเล่นหุ้น พวกเขาจะบอกว่าหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก ไม่หลุดแนวรับสำคัญ

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง คสช. ก็คือ

อันดับแรก ขอให้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการลงทุน แก้ปัญหาการคอร์รัปชัน อันดับ 2 ทำงานด้วยความยุติธรรม ใช้กฎหมายจัดการ



คนทำผิดอย่างจริงจังเด็ดขาด

อันดับ 3 อยากให้บริหารประเทศต่อไปและทำงานด้วยความซื่อสัตย์อดทน

อย่างไรก็ตาม เหลืออีกเพียง 0.20 คะแนน

คะแนนของ คสช. จะหลุดเลข 8 ภาษานักเล่นหุ้นเรียกว่ามีส่วนต่างความปลอดภัย (margin of safety) เหลือน้อยแล้ว ดังนั้น ก็เป็นความท้าทายสำหรับ คสช.ว่าจะเพิ่มส่วนต่างความปลอดภัยให้มากขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่ หรืออย่างน้อยก็รักษาไว้เท่าเดิมก็ยังดี

**!** เมื่อมาย้อนเปรียบเทียบกับคะแนนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่มาจากการเลือกตั้ง ก็ยังน่าประหลาดใจเข้าไปใหญ่ เพราะกรุงเทพโพล ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งสำรวจความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในโอกาสที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำงานครบ 3 เดือน ปรากฏว่าแค่ 3 เดือนคุณยิ่งลักษณ์ก็สอบตกในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยได้คะแนนเพียง 4.98 คะแนนเต็ม 10 ในจำนวนนี้ได้คะแนนความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจน้อยที่สุดเพียง 4.34 คะแนน ด้านเศรษฐกิจก็สอบตกได้ 4.52 คะแนน

ส่วนในแง่ภาพรวมรัฐบาลคณะของยิ่งลักษณ์ก็สอบตก โดยได้คะแนนจากประชาชนเพียง 4.78 คะแนน โดยสรุปสอบตกทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล

พอครบ 6 เดือน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ยังสอบตกซ้ำชั้น ได้คะแนน 4.94 คะแนน ส่วนตัวคุณยิ่งลักษณ์ สอบได้แบบคาบเส้น 5.29 คะแนน โดยจุดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดยังเป็นเรื่องของการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมาย

**!** คะแนนของนายกฯ ประยุทธ์และอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ที่ได้คะแนนต่างกันลิบลับเรื่องความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ ตลอดจนรู้เรื่องงานในหน้าที่นั้นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าเห็นชัด เพราะเมื่อเทียบกันแล้วคุณยิ่งลักษณ์ค่อนข้างด้อยในเรื่องการรู้เรื่องงานในหน้าที่ เห็นได้จากเวลาพูดหรือให้สัมภาษณ์ ต้องยอมรับว่าบึกบึนทำกำปั้นหมัดดีกว่า ความ

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 350,000  
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 9 - พุธสัปดาห์ 15 มกราคม 2558

ปีที่: 35

ฉบับที่: 1795

หน้า: 52(บน)

Col.Inch: 79.54

Ad Value: 35,793

PRValue (x3): 107,379

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ตายละว้า! คะแนน คสช. 'เหนียว' 7 เดือนยังไม่หลุด 8 เต็ม 10

ใฝ่รู้หรือรอบรู้มีมากกว่า

อย่างน้อยคนก็ไม่รู้สีกว่านายกฯ ประยุทธ์ ท่องสคริปต์ ซึ่งต่างจากคุณยิ่งลักษณ์

ส่วนภาวะความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจก็ยังไม่ต้องพูดถึง เพราะคุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถทำให้ใครเชื่อได้ว่ามีอิสระในการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปนาน ความเสี่ยงที่คะแนน คสช. จะลดลงก็มีมาก โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส ประหยัด พอเพียง ซึ่งเริ่มจะมีอะไรทะแม่งๆ ที่อาจทำให้ความนิยมของ คสช. เสื่อมลง

เพราะล่าสุดนี้ก็มีประเด็นนิวกิจการวิจัย การจัดการซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษการจัดทำ สติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ ซึ่งเมื่อชุดคู่ไปแล้วก็ไปพัวพันกับคนใกล้ชิดของ สนช. บ้าง คนในรัฐบาลบ้าง

เรื่องการจัดการซื้อไม่โครโฟนแพงเวอร์ ก็จบ จะทำให้รัฐบาลนี้เสียรั้งวัดไปแล้ว นึกว่าจะระวังกันมากขึ้นแต่ก็มีเรื่องสติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ โผล่ขึ้นมาอีก โดยถูกวิจารณ์ว่าค่าจ้าง 7 ล้านบาทบาทแพงเกินไป และที่สำคัญไม่สวยเลย ไม่มีใครอยากโหดไปใช้ให้รฟพื้นที่ในมือถือแน่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เยาว์ เชื่อว่าด้วยลายเส้นที่เขยๆ ไม่สวยเลย ไร้ร่องเต็ๆ ไม่ช่ายตามอง

คนในวงการชี้ว่า หากรัฐบาลเปิดจัดประกวด ใช้เงินแค่หลักแสนบาทเป็นรางวัล ก็จะได้รูปสวยๆ และน่าสนใจว่านี่มากมายจากฟรีแลนซ์ที่เก่งๆ แต่นี่ให้ใครวาดก็ไม่รู้แถมแพงอีกต่างหาก รูปละตั้ง 400 บาท

ส่วนข้ออ้างที่ว่าเร่งรีบเพื่อให้ทันสำหรับโหด เป็นของขวัญปีใหม่จึงต้องจัดจ้างวิธีพิเศษนั้น ที่จริงแล้วไม่มีความจำเป็นเลย

ถ้าไม่ทันก็ไม่ทัน สามารถเลื่อนออกไปได้ เพราะไม่ใช่เรื่องด่วน ซึ่งไม่คุ้มเลยที่บอกว่ารีบแล้วทำให้เกิดข้อครหาไม่โปร่งใส จนถูกมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนใกล้ชิด คสช. สนช. หรือรัฐบาลได้งานไป ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไปขัดกับค่านิยม 12 ประการเสียเอง

เรื่องค่านิยม 12 ประการนี้ รัฐบาลต้องระวังอย่าให้มากเกินไปจนเหมือนเป็นการยึดเย็ด ซึ่งเป็นเรื่องเขย ลำพังการให้นักเรียนท่องในโรงเรียน ก็ถูกมองว่าเขยหรือยึดเย็ดแล้ว หากมากไปกว่านี้อาจเกิดแรงต้านขึ้นมาแทน น่าจะปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่า

ลำพังการใช้งบประมาณสร้างหนังสือค่านิยม 12 ประการ กับสติ๊กเกอร์ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ไม่ควรใช้งบประมาณมากไปกว่านี้ เพราะไม่คุ้มแน่ๆ เพราะจะทำให้คนยุคใหม่รู้สึกว่าคุณงบการมากเกินไป

แม้ว่าคนจะยังให้ความนิยมสนับสนุน คสช. แต่ คสช. และรัฐบาลก็อย่าลืมหันมาตรวจสอบอารมณ์สังคม ตรวจสอบความนึกคิดของคนรุ่นใหม่ อย่าใช้ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง เพราะทุกวันนี้คนยอมรับให้ คสช. จำกัดสิทธิเสรีภาพในบางเรื่องก็เพื่อแลกกับความสงบของบ้านเมือง หากล้ำเส้นไปในบางเรื่องมากเกินไป คนอาจเบื่อ

ที่พูดมานี้ก็เพราะเป็นห่วงว่าคะแนน คสช. จะหลุดแนวรับสำคัญคือ 8 คะแนน ไปในเวลาอันรวดเร็ว จนทำงานสำคัญกว่านี้ไม่ทัน ●